



ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๖๑๕

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ เรื่อง ๗ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ppb.moi.go.th เรื่อง “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๕๗๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายสุชาติ วิฑูรย์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ มท. ๕๐๕๑๘

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

จำนวน ๕ เรื่อง ๗ ข้อ

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	ภาพรวม	<p>๑. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๒. การจัดทำโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ</p> <p>ให้ประกาศเชิญชวนผ่านสื่อทุกประเภทให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน</p> <p>๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง</p> <p>ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อกำหนด และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
๒	การประชาสัมพันธ์	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรต่างๆ</p> <p>ควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถตอบข้อสงสัยของประชาชนได้</p>
๓	การปฏิรูปประเทศ	<p>ห้วงเวลาในการดำเนินการปฏิรูปประเทศของ คสช.</p> <p>การดำเนินงานของ คสช. แบ่งเป็น ๓ ระยะ โดยในระยะที่ ๒ หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราว ซึ่งจะมีบทบาทกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภาปฏิรูป เมื่อมีข้อสรุปจากสภาปฏิรูปที่ชัดเจนแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่ ๓ ต่อไป</p>
๔	โครงการจัดการน้ำและระบบสาธารณสุขภาค	<p>๑. การนำเสนอเรื่องต่อ คสช. สำหรับโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ</p> <p>โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากแต่ละฝ่ายและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐแล้ว ให้นำเสนอเรื่องต่อ คสช. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗</p>
๕	แรงงานต่างด้าว	<p>การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แรงงานในประเทศไทย</p> <p>มอบให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับต่างประเทศและทั่วถึงเกี่ยวกับการใช้แรงงานในประเทศไทย</p>